

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 50

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
1	น.ส.กนกวรรณ กริชเตโช	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
2	น.ส.กนกวรรณ วัจนินา	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
3	นายกฤษกร คงหนู	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
4	นายกกล้าศึก หลักคำแพง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	กรมที่ดิน
5	นางกัญยรัตน์ กาฬรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร
6	น.ส.กัลยา ทอนกระโทก	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
7	นายกิตติพงษ์ สุก่อเกียรติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8	น.ส.เกตน์นิภา การบรรจง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
9	น.ส.เกตุทิพย์ กลางประพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ	สำนักงานจังหวัดปัตตานี
10	น.ส.จันทร์จิรา เดชทองคำ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช
11	นายจารึก จารุจิตร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาขาگانทรลักษณ์
12	นายจิรเจต มีบุญ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง
13	น.ส.เจนจิรา มาฉาย	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
14	น.ส.ชนิกานต์ ริมสมุทร์	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
15	นางชยานันต์ เชื้อเงิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
16	นายชวลิต คุรุกิจโกศล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
17	นายชานนท์ โตเบญจพร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
18	น.ส.โชติกา ทองโสม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
19	นายฐาภากร ภูชาญ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท
20	น.ส.ณฐมนต์ หัสดี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน
21	น.ส.ณัชชมล แสนเรือง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาพิบูลมังสาหาร
22	น.ส.ณัชชา เจริญลาภ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาگانทรลักษณ์
23	นายณิชนพ เมฆพระจันทร์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
24	นายเดชา เขียนเสื่อ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินอำเภอปากช่องชัย จังหวัดนครราชสีมา
25	นายเดชสิทธิ์ นาคสังข์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
26	นางเตือนใจ ชินโคตร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
27	น.ส.ทัศนีย์ โอชาวัฒน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก
28	น.ส.ทิพย์สุดา สุขนิพัทธ์พงษ์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
29	น.ส.ทิพยาภรณ์ ไกลถิ่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
30	น.ส.ทิพามณี ป้องศรี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาพนมไพร
31	นายธนพล อรุณนัญญ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
32	นายธนศักดิ์ แสนสุข	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
33	นายธรรมบุญ ณะกลม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ
34	นายธราพงษ์ ไกรนรา	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35	นายธวัชชัย โสรวัดพัฒนา	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36	ว่าที่ร.ต.หญิงนราธิป ชูจินดา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขาภินทรบุรี
37	น.ส.นิชานันท์ วรรณกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
38	นายนิธิพัฒน์ สุวรรณโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39	น.ส.นุชนางค์ เชื้อไทย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 50

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
40	นายบุญญฤทธิ์ นวลผ่อง	นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
41	น.ส.ปัทมา ยอดเพชร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเกษตรวิสัย
42	นางปริฉัตร เพยศิริ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43	น.ส.ปลื้มฤทัย ประทุม	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
44	น.ส.ปอวยทิวา บุญเสนา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45	น.ส.ปิยวรรณ บรรพชาติ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร
46	นายพงศวัฒน์ สายแก้ว	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
47	น.ส.พรพรรณ สุวรรณทรัพย์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาโนนสูง
48	น.ส.พลอยนิล แสงวงกิจ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49	น.ส.พัชรา พัฒนสุทธิชุลกุล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
50	น.ส.พิมพ์นุมาศ เช่นรัมย์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
51	น.ส.พิมพ์ปวีณ์ วิมลแก้ว	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย
52	นางเพ็ญพิศ พลประสิทธิ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
53	นางภรณ์นิ นนุศิริ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
54	น.ส.ภาวิณีย์ โชตเศรษฐ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
55	นายภูริทัต แสนสุทธีจิตร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักวิศวกรรมกรรมผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
56	น.ส.มนัสฉันทน์ มั่นเขตวิทย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
57	นายมารุต ต่ายธานี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน
58	น.ส.มาลีสา ทองมี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง
59	นายรพีพัฒน์ วงศ์รักรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
60	น.ส.รัตนา เดชากิจฉนรงค์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
61	นายรัตนะ วัฒนานนท์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62	นายเรืองชัย เรื่องตระกูล	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
63	น.ส.สมสงบ หอมเศรษฐ์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	กรมที่ดิน
64	นางลินจง หวังงาม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุดบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
65	น.ส.ลีดา มิตรายน	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66	นายวรวัฒน์ วิจิตร	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
67	นางวลัญช์รัตน์ พะยอมตง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
68	นายวสุนันต์ มาตโสภา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภมลาไสย
69	นายวัชรพงศ์ ใจหอม	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
70	น.ส.วิภาดา มานูจัม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
71	นายวิษณุพงษ์ สุกกรี	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภมลาไสย
72	นางวีณากร ศรีทอง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูพานารายณ์
73	นายศรัณย์ วงษ์มาก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
74	นายศราวดี มงคลพิภาค	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ
75	นางศิริพร สุขเกษม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
76	น.ส.สมาพร เจียนกลาง	นักฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77	นายสหภาพ เลารัตน์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาภูพานารายณ์
78	นายสิทธิชัย ประเสสสัง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ
79	น.ส.สิริเกตุ สัตย์อภิธาน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 50

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด/หน่วย
80	นายสีหศิษณ์ วิทิตพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	สำนักวิศวกรรมกรรมผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
81	น.ส.สุกัญญา ตูลา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
82	น.ส.สุพิธา ก่อเกิด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
83	น.ส.สุตาภรณ์ อัมพรศักดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิษฐ์ จังหวัดอุดรดิษฐ์
84	นายสุทธิโรจน์ ศรีษะแย้มปรีน	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาราชสีไศล
85	น.ส.สุธาสิณี พ่วงเฟื่อง	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาสามง่าม
86	น.ส.สุนิสา นันทชลกรกิจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
87	นายสุพิศ จิตตะระ	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเชียงใหม่
88	น.ส.สุภาวรรณ นิมเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
89	นายสุรดิษฐ์ แย้มสรวล	นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาหนองบัว
90	นายสุรสิทธิ์ ยันตะบุษย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
91	น.ส.สุรรัตน์ เจริญดำรงทรัพย์	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง
92	น.ส.สุวรรณา บุญคง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
93	น.ส.สุวิมล เมมี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี
94	น.ส.เสาวภา โนราช	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
95	น.ส.เสาวลักษณ์ ทองอินทร์	นักฝึกสร้างสืบปฏิบัติการ	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96	น.ส.อนุสรุา จันทร์ศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
97	น.ส.อรุณกมล ทองคำมา	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร สาขาโพทะเล
98	นายอุ๊ต แสนอ่อน	นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาธวัชบุรี
99	น.ส.สุสนา รัตนภิบาล	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง